



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

ที่ กพ ๐๐๓๓.๑/๑๒๐

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) MOIT๗ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑ บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ได้จัดทำประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมากแจ้งเวียนประกาศฯข้างต้น
๒. อนุญาตให้นำประกาศฯ และแจ้งกรอบแนวทางฯ ดังกล่าวข้างต้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายสุกมนตรี เกษวิริยะการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

ทราบ

อนุญาต

(นายอลงกต พวงพุ่ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี



## ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

รอบที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
๑	นางสาวยุวธิดา แดงนาค	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	ดีมาก	
๒	นายศุภเมธี เกษวิริยะการ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	ดีมาก	
๓	นางสาวอมรรรัตน์ แก้วสุชา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	ดีเด่น	
๔	นางสาวเบญจวรรณ วีระพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๕	นางสาวพิรมทรัพย์ สิลารักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๖	นางสาวปาไลดา แสนบุญมา	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๗	นางสาวรัชฎาพร รอดสูงเนิน	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	ดีมาก	
๘	นายมานะ เพ็งยิ้ม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๙	นายวิษณุ ภูทอง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	ดีมาก	